

Số: /BC-UBND

Tân Uyên, ngày tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tiếp thu, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Báo cáo số 45/BC-HĐND ngày 13/6/2022 của Thường trực HĐND huyện Tân Uyên về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026;

Thực hiện Công văn số 46/HĐND-VP ngày 15/6/2022 của Thường trực HĐND huyện Tân Uyên về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên báo cáo kết quả tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, như sau:

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG, GIAO THÔNG, THỦY LỢI (17 ý kiến)

1. Cử tri Nguyễn Tiến Lâm - Trưởng bản Phúc Khoa: Công trình đường vùng chè xã Phúc Khoa thi công năm 2021 đã đưa vào sử dụng; một số đoạn đã có hiện tượng bong tróc đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan làm chủ đầu tư xem xét sửa chữa.

Trả lời:

Qua kiểm tra thực địa tuyến đường cùng cử tri Nguyễn Tiến Lâm - Trưởng bản Phúc Khoa, xã Phúc Khoa kiến nghị tuyến đường có tổng chiều dài tuyến số 1 L=1,8 km, có 03 vị trí xuất hiện bong tróc cục bộ mặt đường, với chiều dài khoảng 70 m (thuộc đoạn từ Km 1+200 đến Km1+650). Tại đoạn tuyến trên hai bên đường không có hệ thống rãnh dọc thoát nước (do phần đất hiến của nhân dân không đủ để làm rãnh thoát nước, chỉ đủ để làm phần nền, mặt đường), mặt khác tại các vị trí trên có độ dốc dọc tương đối lớn (trên 17%).

Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và giao Ban QLDA XDCB & HTBT Di dân TĐC huyện thực hiện khắc phục, sửa chữa các vị trí bong tróc trên **xong trước ngày 30/10/2022** (do hiện tại đang là mùa mưa nên việc xử lý mặt đường hiệu quả không cao).

2. Cử tri Lò Văn Chài - bản Tạng Đán, xã Thân Thuộc:

2.1. Đề nghị mở đường sản xuất vùng chè sau bãi đá Quỳnh Trang khoảng 1km phục vụ sản xuất khoảng 10ha chè.

2.2. Đề nghị Công ty Quỳnh Trang thi công đoạn đường tại bản Tạng Đán, xã Thân Thuộc làm ảnh hưởng đến đường ống nước sinh hoạt, thường xuyên bị mất nước đến 3 ngày đề nghị huyện chỉ đạo Công ty đầu nối cho đảm bảo.

Trả lời:

Nội dung 2.1: Qua kiểm tra thực tế tuyến đường vùng chè sau bãi đá Quỳnh Trang bắt đầu nối từ tuyến đường sản xuất bản Nà Ban kết nối với tuyến đường sản xuất của bản Chom Chăng với chiều dài khoảng 1,8 km. Tuyến đường trên đã được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt tại Quyết định số 1301/QĐ-UBND ngày 27/10/2017, quy mô đầu tư tuyến đường GTNT cấp C với tổng chiều dài 18,09 km Nhà nước đầu tư xây dựng và Nhân dân đóng góp về chi phí GPMB (nhân dân hiến đất và tài sản trên đất), trong đó có tuyến đường sản xuất bản Nà Ban kết nối với tuyến đường sản xuất của bản Chom Chăng (tuyến đường vùng chè sau bãi đá Quỳnh Trang) với chiều dài khoảng 1,8 km. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án qua nhiều lần vận động, tuyên truyền người dân không đồng ý hiến đất, nên vẫn chưa thực hiện được dự án.

Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, yêu cầu UBND xã Thân Thuộc tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và thực hiện hiến đất, trình UBND huyện xem xét đầu tư tuyến đường vào giai đoạn tiếp theo.

Nội dung 2.2: Qua kiểm tra thực tế tuyến đường tỉnh ĐT.133 đang thực hiện thi công do Công ty TNHH Trường Phát thực hiện (không phải Công ty Quỳnh Trang thi công theo ý kiến, kiến nghị của cử tri) làm ảnh hưởng đến đường nước sinh hoạt của bản Tạng Đán. Tại thời điểm kiểm tra Công ty TNHH Trường Phát đã phối hợp với bản Tạng Đán, HTX Thành Vinh - Đơn vị vận hành đường nước sinh hoạt chủ động khắc phục và đảm bảo nước sinh hoạt cho Nhân dân bản Tạng Đán.

3. Cử tri Chảo Văn Ninh - Chủ tịch UBND xã Tà Mít: Đề nghị UBND huyện xem xét, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành có liên quan giải quyết dứt điểm vụ việc đền bù diện tích đất chôn cây cột điện trên đất của các hộ dân Hà Văn Lả - bản Chom Trên và Lường Văn Hùng - bản Tà Mít.

Trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện giao Điện lực Tân Uyên phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Tà Mít xác minh, giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri, nội dung giải quyết cụ thể như sau:

- Đối với hộ gia đình ông Hà Văn Lả: Tại vị trí diện tích đất hộ gia đình ông Hà Văn Lả có 06 cột điện, với tổng diện tích thu hồi 102 m² thuộc tuyến đường dây 35kV. Vị trí đất của hộ gia đình ông Hà Văn Lả đã được giao đất cho hộ gia đình ông Hà Văn Phôm (Bố đẻ của ông Hà Văn Lả) bản Ít Chom, tại tờ Bản đồ số 3, thửa đất số 34, diện tích: 93.091 m², mục đích sử dụng: Đất chưa sử dụng nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ (RPK) theo Nghị định 163. Tại thời điểm kiểm tra, xác minh phần diện tích đất trên không có tên trong danh sách hỗ trợ, bồi thường đã được phê duyệt.

- Đối với hộ gia đình ông Lường Văn Hùng: Tại vị trí diện tích đất hộ gia đình ông Lường Văn Hùng có 06 cột điện đường dây 35kV, với tổng diện tích thu hồi 102 m² thuộc tuyến đường dây 35kV. Vị trí đất của gia đình ông Lường Văn Hùng đã được giao đất cho hộ gia đình ông tại tờ Bản đồ số 3, thửa đất số 32, diện tích: 21.915 m², mục đích sử dụng: Đất chưa sử dụng nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ (RPK) theo Nghị định 163. Tại thời điểm kiểm tra, xác minh phần diện tích đất trên không có tên trong danh sách hỗ trợ, bồi thường đã phê duyệt.

Ủy ban nhân dân huyện giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng, Điện lực Tân Uyên có buổi làm việc với Điện lực Lai Châu, cùng thống nhất biên bản về phương án bồi thường bổ sung cho các hộ bị ảnh hưởng mà chưa được hưởng chính sách đền bù, hỗ trợ (trong đó có hộ Hà Văn Lả và Lương Văn Hùng); đề nghị Điện lực Lai Châu có văn bản gửi Tổng Công ty Điện lực miền Bắc xem xét, bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình còn thiếu chưa được hỗ trợ, bồi thường theo quy định. Thời gian dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2022.

4. Cử tri Lò Văn Điềng - Bản Phiêng Phát, xã Trung Đồng: Đề nghị huyện quan tâm xem xét đầu tư xây kè suối Nậm Lúc với chiều dài khoảng 03 km để bảo vệ ruộng của 2 bản Phiêng Phát.

Trả lời:

Qua kiểm tra, xác minh ý kiến, kiến nghị của cử tri tại vị trí dòng suối Nậm Lúc mà cử tri kiến nghị làm kè, có chiều dài khoảng 3,0 km, diện tích ruộng lúa hai bên khoảng 50 ha. Để đầu tư tuyến kè dọc hai bên suối Nậm Lúc với chiều dài 3,0 km cần huy động được nguồn vốn lớn và đầu tư theo giai đoạn. Hiện nay, nguồn kinh phí của Tỉnh, Huyện còn hạn hẹp.

Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và xem xét đầu tư vào giai đoạn tiếp theo theo thứ tự ưu tiên khi có nguồn vốn phù hợp. UBND huyện yêu cầu UBND xã Trung Đồng tuyên truyền, đề nghị Nhân dân bản Phiêng Phát thường xuyên theo dõi, khơi thông, đảm bảo thanh thải lòng suối, hạn chế xói lở ảnh hưởng do mưa, lũ gây ra.

5. Cử tri Tòng A Ly - Bản Bút Trên, cử tri Thào A Sênh - bản Hua Cườm 2, cử tri Thào A Chay - Bản Hua Cườm 1, xã Trung Đồng: Đề nghị huyện quan tâm đầu tư xây dựng đường nội đồng của bản để phục vụ việc đi lại sản xuất của Nhân dân.

Trả lời:

Qua kiểm tra, xác minh thực địa: Tại vị trí kiến nghị của cử tri Tòng A Ly - Bản Bút Trên, xã Trung Đồng tuyến đường có chiều dài khoảng 1,0 km, chưa có nền, ruộng lúa ở hai bên khoảng 25 ha; tại vị trí kiến nghị của cử tri Thào A Sênh - bản Hua Cườm 2 và cử tri Thào A Chay - bản Hua Cườm 1, xã Trung Đồng tuyến đường có chiều dài khoảng 1,0 km, chưa có nền, ruộng lúa ở hai bên khoảng 20 ha.

Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA XDCB & HTBT Di dân TĐC huyện tham mưu UBND huyện xem xét đầu tư trong giai đoạn tiếp theo theo thứ tự ưu tiên khi bố trí được nguồn vốn.

6. Cử tri thị trấn Tân Uyên: Đề nghị UBND huyện xem xét tiếp tục phân bổ kinh phí làm đường giao thông nội khu, nội bản để đảm bảo đi lại của người dân.

Trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu các kiến nghị của cử tri, yêu cầu UBND thị trấn Tân Uyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, lập dự toán trình UBND huyện đầu tư trong giai đoạn 2022 - 2025 theo thứ tự ưu tiên khi có nguồn vốn phù hợp. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thường xuyên thực

hiện việc duy tu bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ các công trình; nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng tài sản công nói chung.

7. Cử tri thị trấn Tân Uyên: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, thay thế nắp cống hộp dọc Quốc lộ 32 từ TDP 26 đến TDP 3 có nhiều nắp cống bị gãy, sập nguy hiểm cho người dân.

Trả lời:

Qua kiểm tra, xác minh trên tuyến đường dọc Quốc lộ 32 từ TDP 26 đến TDP 3 có 13 tấm đan BTCT nắp hố ga, rãnh dọc tuyến đường Quốc lộ 32 bị sập gây ảnh hưởng đến an toàn cho người dân và mỹ quan đô thị. Nội dung này thuộc trách nhiệm quản lý của Công ty Quản lý và xây dựng cầu đường 3, tỉnh Lai Châu.

Ủy ban nhân dân huyện giao phòng Kinh tế và Hạ tầng đề nghị Công ty Quản lý và xây dựng cầu đường 3 thay thế đảm bảo an toàn cho người dân xong trước ngày 20/8/2022.

8. Cử tri thị trấn Tân Uyên: Đề nghị UBND huyện xem xét tiếp tục phân bổ kinh phí sửa chữa, nâng cấp, xây mới nhà văn hoá cho các bản, TDP trên địa bàn thị trấn và tăng mức hỗ trợ kinh phí đầu tư nhà văn hóa.

Trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện đã giao các cơ quan chuyên môn thực hiện rà soát và đăng ký với UBND tỉnh, dự kiến xây mới 8 nhà văn hóa, trong đó thị trấn được đầu tư xây dựng 02 nhà văn hóa (*nâng cấp Nhà văn hóa Tổ dân phố 24, đầu tư Nhà văn hóa bản Hô Be*), định mức hỗ trợ khoảng 300 triệu đồng/nhà (*cao hơn định mức cũ 150 triệu đồng/nhà*) từ nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Ngoài ra, thực tế trên địa bàn huyện Tân Uyên sau khi thực hiện việc sáp nhập các bản, tổ dân phố có nhiều nhà văn hóa diện tích chưa đảm bảo, xuống cấp, vị trí chưa phù hợp, chưa đáp ứng nhu cầu, đảm bảo diện tích phục vụ sinh hoạt, hội họp của người dân. Vấn đề này, UBND huyện đã kiến nghị với Tỉnh và các Sở ngành liên quan sớm có giải pháp để UBND huyện làm cơ sở triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đến nay chưa bố trí được nguồn kinh phí đầu tư nâng cấp, mở rộng hoặc xây dựng mới nhà văn hóa cho các bản, tổ dân phố sau khi sáp nhập.

Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, sẽ tiếp tục kiến nghị với Tỉnh và các Sở ngành liên quan sớm có chủ trương để đầu tư nâng cấp, mở rộng hoặc xây dựng mới nhà văn hóa đảm bảo diện tích để Nhân dân hội họp. UBND huyện yêu cầu UBND thị trấn Tân Uyên tiếp tục quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả các nhà văn hóa hiện có, phục vụ tổ chức hội họp, sinh hoạt, học tập cho Nhân dân trên địa bàn quản lý.

9. Cử tri TDP 1, thị trấn Tân Uyên: Đề nghị UBND huyện xem xét bố trí kinh phí nạo vét, nắn đường mương thoát lũ tại TDP chiều dài khoảng 900 mét để đảm bảo an toàn tài sản của Nhân dân khi có mưa lũ, ý kiến đã được phản ánh từ năm 2021 (các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đã cùng UBND thị trấn khảo sát từ năm 2021).

Trả lời:

Năm 2022, UBND huyện đã bố trí kinh phí xử lý trước đoạn qua khu dân cư chiều dài 83 m (đoạn hộ gia đình ông Duyên Loan). Các đoạn tuyến còn lại trong thời gian tới UBND huyện sẽ tiếp tục đầu tư khi bố trí được nguồn vốn phù hợp.

10. Cử tri Hoàng Văn Cương, Tổ dân phố 26, thị trấn Tân Uyên: Đề nghị UBND huyện xem xét nội dung sau: Tại buổi làm việc ngày 10/5/2022, đại diện Ban QLDA huyện và đại diện Công ty Thủy điện Tây Hoàng Liên (không có đại diện TDP 26 và UBND thị trấn) có trao đổi và hứa với gia đình sẽ làm đường ống dẫn nước để khắc phục tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất cho Nhân dân, nhưng đến nay chưa thực hiện. (Ý kiến đã được phản ánh nhiều lần).

Trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện giao Ban QLDA XDCB & HTBT Di dân TĐC huyện chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn Tân Uyên và các cơ quan liên quan xác minh, giải quyết. Ngày 07/7/2022, Ban QLDA XDCB & HTBT Di dân TĐC huyện chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn Tân Uyên, đại diện Công ty Cổ phần Tây Hoàng Liên và cử tri Hoàng Văn Cương, Tổ dân phố 26, thị trấn Tân Uyên để làm rõ nội dung kiến nghị: "Tại buổi làm việc ngày 10/5/2022, đại diện Ban QLDA huyện và đại diện Công ty Thủy điện Tây Hoàng Liên (không có đại diện TDP 26 và UBND thị trấn) có trao đổi và hứa với gia đình sẽ làm đường ống dẫn nước để khắc phục tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất cho Nhân dân". Tại buổi làm việc Ban QLDA XDCB & HTBT Di dân TĐC huyện đã khẳng định với ông Hoàng Văn Cương là Ban QLDA XDCB & HTBT Di dân TĐC huyện không hứa bất kỳ nội dung nào như cử tri đã kiến nghị.

- Qua xác minh cử tri Hoàng Văn Cương kiến nghị nội dung thiếu nước phục vụ sản xuất là đúng thực tế. Để khắc phục tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất cho Nhân dân, ngày 26/4/2022 UBND thị trấn Tân Uyên và Công ty Thủy điện Tây Hoàng Liên đã có biên bản làm việc với cử tri Hoàng Văn Cương, trong đó Công ty Thủy điện Tây Hoàng Liên cam kết thực hiện khắc phục tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất cho Nhân dân trước ngày 30/8/2022.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND thị trấn Tân Uyên đôn đốc Công ty Thủy điện Tây Hoàng Liên thực hiện nghiêm nội dung đã cam kết.

11. Cử tri Tổ dân phố 24, 26, 32, bản Tân Muôn, Hua Pầu, thị trấn Tân Uyên: Đề nghị UBND huyện, UBND thị trấn xem xét khảo sát nguồn nước từ bản Hua Pầu xuống TDP 24 để Nhân dân đảm bảo nguồn nước sản xuất. Chỉ đạo Công ty thủy điện Tây Hoàng Liên thực hiện việc điều tiết nước vào mùa khô (ưu tiên nước cho sinh hoạt và sản xuất của người dân) đảm bảo theo quy định.

Trả lời:

Qua kiểm tra, xác minh tại thời điểm kiểm tra, nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất đảm bảo phục vụ cho sản xuất, tuy nhiên theo ý kiến, kiến nghị của cử tri vào mùa khô, nguồn nước tưới phục vụ sản xuất không đảm bảo.

Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và giao phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát, lập dự toán trình UBND huyện đầu tư trong giai đoạn 2022 - 2025 theo thứ tự ưu

tiên khi có nguồn vốn phù hợp. Đối với việc điều tiết nước vào mùa khô, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc điều tiết nước (ưu tiên nước cho sinh hoạt và sản xuất của người dân) theo quy định, yêu cầu Công ty thủy điện Tây Hoàng Liên chấp hành nghiêm việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước; quy trình vận hành hồ chứa, phương án bảo vệ đập hồ chứa được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo nước cho các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt phục vụ sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân.

12. Cử tri bản Hô Be, thị trấn Tân Uyên: Đề nghị Công ty thủy điện Hô Be có biện pháp khắc phục và di chuyển khối lượng đất đá trong quá trình thi công đường lên thủy điện, mùa mưa lũ khối lượng đất đá trên trôi xuống mương thủy lợi ảnh hưởng đến sản xuất của Nhân dân.

Trả lời:

Qua kiểm tra, xác minh tại thời điểm kiểm tra mương thủy lợi bản Hô Be không có đất đá ảnh hưởng trực tiếp đến mương thủy lợi bản Hô Be. Tuy nhiên, cách đầu đập thủy lợi Hô Be khoảng 50 m về thượng lưu hiện có khoảng 80 m³ đất đá có nguy cơ ảnh hưởng đến đầu đập mương thủy lợi nếu xảy ra lũ. Ủy ban nhân dân huyện giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND thị trấn Tân Uyên làm việc với Công ty Cổ phần năng lượng HLC - Chủ đầu tư dự án thủy điện Hua Be cam kết thực hiện các biện pháp không làm ảnh hưởng đến công trình thủy lợi cung cấp nước sản xuất của Nhân dân bản Hô Be, thực hiện thanh thải hoàn trả lại hiện trạng suối Hô Be **xong trước ngày 10/8/2022.**

13. Cử tri Hoàng Văn Đồi, cử tri bản Phiêng Lú, xã Nậm Cắn: Đề nghị đầu tư rãnh thoát nước và kê chống sạt đằng sau khu tái định cư bản Phiêng Lú, do mưa lũ đất đá trôi xuống lấp thủy lợi tràn vào nhà dân, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của một số hộ dân.

Trả lời:

Qua kiểm tra thực tế cho thấy: Tại khu tái định cư bản Phiêng Lú có nhiều hộ dân làm nhà sát chân đồi, núi và có 02 vị trí trũng thấp hình thành khe dòng chảy hoặc lũ ống khi mưa lớn bất thường với lượng nước rất lớn gây nguy hiểm, mất an toàn cho người và tài sản của khu tái định cư Phiêng Lú. Tại thời điểm kiểm tra đã có 02 hộ gia đình di dời nhà ở đến nơi an toàn.

Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA XDCB & HTBT Di dân TĐC huyện khảo sát và lập dự toán báo cáo UBND huyện xem xét đầu tư bằng nguồn vốn phù hợp.

14. Cử tri Trần Văn Vinh, bản Chom Chăng, xã Thân Thuộc: Hợp tác xã (HTX) Thành Vinh được giao sửa chữa vận hành công trình nước sinh hoạt của các xã Mường Khoa, Thân Thuộc, Trung Đồng. Tuy nhiên, do một số đối tượng hiện đang lợi dụng làm đường nước mới bỏ đường nước cũ đã lấy trộm rất nhiều đường ống nước, HTX đã phải thu hồi một phần ống nước còn lại ở xã Mường Khoa về, hiện tại HTX rất khó khăn trong việc sửa chữa, người dân không có nước sinh hoạt. HTX Thành Vinh đề nghị các cấp xem xét, giải quyết.

Trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện giao phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư thi công công trình nước sinh hoạt đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho Nhân dân. Công an huyện chỉ đạo lực lượng Công an xã tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đề nghị HTX Thành Vinh nâng cao trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài sản, không để tình trạng lấy trộm đường ống nước của HTX tiếp diễn, báo cáo cơ quan chức năng để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật. Yêu cầu UBND các xã: Mường Khoa, Thân Thuộc, Trung Đồng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm nâng cao ý thức của Nhân dân trong phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa bàn dân cư, kịp thời phát hiện, tố giác đối tượng vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

15. Cử tri Lò Văn Linh, bản Tạng Đán xã Thân Thuộc: Công tác kiểm đếm, đền bù, giải phóng mặt bằng tuyến đường Thân Thuộc vào Nậm Cắn quá chậm làm ảnh hưởng đến sản xuất của các hộ dân đề nghị đẩy nhanh tiến độ.

Trả lời:

Qua kiểm tra, xác minh bản Tạng Đán xã Thân Thuộc đang thực hiện Dự án: Nâng cấp đường tỉnh 133 đoạn Km0 - Km21, huyện Tân Uyên do Ban Quản lý các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư theo Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh Lai Châu; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thực hiện công tác đền bù, GPMB. Hiện nay, công tác lập trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường, GPMB dự án đang được các cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét kiểm tra, thẩm định. Căn cứ kết quả phê duyệt nghiệm thu chất lượng sản phẩm bản đồ của Sở Tài nguyên và Môi trường và dự toán kinh phí GPMB do Chủ đầu tư phê duyệt sẽ tiến hành thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo quy định tại Điều 24, Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Lai Châu.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đẩy nhanh tiến độ đền bù, GPMB tuyến đường; đề nghị Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án để không làm ảnh hưởng đến sản xuất của các hộ dân.

16. Cử tri Lò Văn Hòa, bản Chom Chăng ý kiến, đề nghị: Năm 2021 được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 bờ kè suối Nậm Cườm, nhưng do thiết kế cống dẫn nước vào kênh mương cao hơn lòng suối nên nước không vào tưới tiêu được bên kè suối giáp đầu bản Chom Chăng, đề nghị đầu tư đập tràn để đảm bảo đủ nước tưới tiêu phục vụ sản xuất cho bà con.

Trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện giao phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp các cơ quan có liên quan làm việc với Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu (chủ đầu tư công trình kè Nậm Cườm) xác định nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý **trước ngày 05/8/2022**.

17. Cử tri Nguyễn Thị Hồng - Trưởng trạm y tế xã Tà Mít đề nghị: Ủy ban nhân dân huyện xem xét, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành có liên quan giải quyết vụ việc công trình nhà vệ sinh và lò đốt rác thải của Trạm y tế xã Tà Mít mới đưa vào sử dụng nhưng đã có những dấu hiệu xuống cấp, không đảm bảo để sử dụng.

Trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Trung tâm Y tế huyện tổ chức kiểm tra, xác minh, liên hệ với Chủ đầu tư và nhà thầu thi công là Công ty TNHH MTV Bình Lư, đã lên khối lượng, kế hoạch sửa chữa. Tuy nhiên, hiện nay đang vào mùa mưa việc thực hiện sửa chữa khó khăn trong thi công. Trong thời gian tới khi kết thúc mùa mưa sẽ thực hiện sửa chữa đảm bảo theo quy định để sử dụng.

II. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (02 ý kiến)

1. Cử tri Chu Văn Thanh - Chủ tịch HĐND xã Nậm Sỏ đề nghị:

1.1. Sớm quy hoạch và đầu tư xây dựng trường THPT trên địa bàn xã Nậm Sỏ.

1.2. Ủy ban nhân dân huyện xem xét quy hoạch diện tích đất quốc phòng phục vụ cho huấn luyện, luyện tập, diễn tập bắn đạn thật tại xã Nậm Sỏ.

Trả lời:

Nội dung 1.1:

Hiện tại, theo quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 03/6/2021. Trường Trung học phổ thông tại xã Nậm Sỏ được quy hoạch với diện tích 2 ha (khu vực đối diện trạm Y tế). Tuy nhiên, việc thành lập, đầu tư xây dựng trường THPT thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định việc xây dựng trường THPT tại xã Nậm Sỏ khi có đủ các điều kiện theo quy định, nhằm đảm bảo điều kiện thuận lợi cho học sinh THPT của xã Nậm Sỏ, các xã lân cận (xã Nậm Cắn, xã Tà Mít) và các xã giáp danh của huyện Sìn Hồ đến trường học tập.

Nội dung 1.2:

Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, căn cứ theo quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 03/6/2021, tại xã Nậm Sỏ đã quy hoạch khu huấn luyện dân quân xã Nậm Sỏ với diện tích 1,5 ha phục vụ cho huấn luyện, luyện tập, diễn tập bắn đạn thật tại xã Nậm Sỏ. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách của huyện còn hạn chế nên UBND huyện chưa xem xét, bố trí kinh phí đầu tư khu huấn luyện dân quân xã Nậm Sỏ trong giai đoạn 2020-2025.

2. Cử tri Hoàng Văn Sáng - Bản Kim Pu xã Trung Đồng: Thực hiện di dân tái định cư về bản Kim Pu, xã Trung Đồng, quỹ đất của bản được giao ít, Nhân dân

không có đất để chăn nuôi gia súc, đề nghị huyện quan tâm chỉ đạo xã Tà Mít tạo điều kiện cho Nhân dân bản Kim Pu, xã Trung Đông được mượn hoặc thuê một vùng đất tại xã Tà Mít để Nhân dân trồng cỏ chăn nuôi gia súc.

Trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đề nghị các hộ gia đình, cá nhân phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng gia trại, trang trại gắn với trồng cỏ, tích trữ rơm rạ làm thức ăn cho gia súc đảm bảo an toàn sinh học, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi. Theo Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, trên địa bàn huyện Tân Uyên không có quỹ đất đã thu hồi do UBND cấp xã quản lý để giao hoặc cho các hộ gia đình, cá nhân thuê đất trồng cỏ, chăn nuôi tập trung. Do đó, UBND huyện đề nghị các hộ gia đình, cá nhân tại bản Kim Pu, xã Trung Đông thống nhất hình thành các tổ hợp tác, nhóm hộ để liên kết xây dựng chuồng trại chăn nuôi tập trung và tận dụng diện tích đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng cỏ gắn với chính sách hỗ trợ chuồng trại chăn nuôi theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh Quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025. Các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký trồng cỏ, làm chuồng trại chăn nuôi tập trung đăng ký với UBND xã Trung Đông để được hướng dẫn thực hiện hỗ trợ theo quy định.

III. LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC (03 ý kiến)

1. Cử tri Sùng A Thành - bản Hua Ngò, xã Nậm Sỏ: Đề nghị UBND huyện xem xét, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành có liên quan xem xét đường dây điện trong bản sát nhà các hộ dân gây nguy hiểm cho các hộ dân sinh sống trong bản.

Trả lời:

Qua kiểm tra, xác minh thực tế đường dây điện mà cử tri kiến nghị thuộc đường dây 0,4kV sau TBA Hua Ngò, đường dây sau công tơ thuộc tài sản của khách hàng kéo từ vị trí cột số 1.14 ĐZ 0,4kV về đến các hộ gia đình (*kéo qua một số hộ dân*). Theo Quy định của Luật Điện lực thì phần đường dây từ sau công tơ điện về các hộ sử dụng điện là thuộc phần tài sản của khách hàng, do khách hàng đầu tư và có trách nhiệm quản lý, bảo quản.

Ủy ban nhân dân huyện giao phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND xã Nậm Sỏ, Điện lực Tân Uyên hỗ trợ nhân công, tư vấn kỹ thuật cùng các hộ dân để gia cố đường dây từ sau công tơ vào nhà, căng kéo lại dây để đảm bảo vận hành an toàn ổn định. Tuyên truyền đến nhân dân về an toàn sử dụng điện; thực hiện quản lý tốt dây từ sau công tơ (là tài sản của khách hàng, do khách hàng đầu tư và có trách nhiệm quản lý, bảo quản) **xong trước ngày 30/8/2022.**

2. Cử tri Tổ dân phố 3, Tổ dân phố 21, bản Nà Nội thị trấn Tân Uyên đề nghị:

2.1. Bổ sung cột và công tơ điện đoạn đường nhánh nhà ông Giảng chiều dài khoảng 100m.

2.2. Bổ sung 03 bóng điện đoạn đường từ Quốc lộ 32 (trước cửa nhà bà Đông - Quân) đến nhà bà Thu (Đạt) khoảng 100m, hiện nay đã có cột.

2.3. Bổ sung cột điện cho 07 hộ gia đình tại tuyến đường vành đai giáp bản Hua Pầu.

Trả lời:

Nội dung 2.1: Qua kiểm tra, rà soát hiện tại 04 hộ dân thuộc TDP 3, thị trấn Tân Uyên đã có công tơ riêng và được sử dụng điện lưới Quốc gia từ năm 2007. Tuy nhiên, khoảng cách kéo điện từ hệ thống lưới điện Quốc gia đến các hộ gia đình khoảng 70 m được các hộ gia đình kéo dây điện treo trên các cột gỗ không đảm bảo an toàn.

Điện lực Tân Uyên đã rà soát, đề xuất Công ty điện lực Lai Châu xem xét, bố trí kinh phí bổ xung danh mục đầu tư, xây dựng đường dây hạ áp sau các TBA Đội 3 theo tính ưu tiên, cấp thiết.

Nội dung 2.2: Qua kiểm tra, xác minh thực địa tại ngõ 702 đường Lê Lợi đoạn từ nhà bà Đông - Quân) đến nhà bà Thu (Đạt) hiện chia làm 2 đoạn. Đoạn 1: Từ nhà bà Đông - Quân đến ngã 3 nhà ông Thêm, chiều dài tuyến đường khoảng 50 m đã có hệ thống điện chiếu sáng đô thị 01 bên đường (phía tiếp giáp trường THPT Tân Uyên); đoạn 2: Từ ngã 3 nhà ông Thêm vào nhà bà Thu (Đạt) chiều dài tuyến đường ngõ khoảng 50 m có 03 cột điện nhưng chưa có bóng đèn chiếu sáng đô thị.

Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và yêu cầu UBND thị trấn Tân Uyên tuyên truyền đến Nhân dân TDP 2 có giải pháp xã hội hóa nguồn kinh phí để thực hiện lắp đặt bóng chiếu sáng (03 bóng/3 cột) phục vụ sinh hoạt của Nhân dân.

Nội dung 2.3: Qua kiểm tra, rà soát hiện tại 07 hộ tại tuyến đường vành đai giáp bản Hua Pầu, thị trấn Tân Uyên đã được sử dụng điện lưới Quốc gia từ năm 2011, khoảng cách trung bình khoảng 300 m từ sau công tơ hệ thống lưới điện Quốc gia đến các hộ gia đình, được các hộ gia đình kéo dây điện treo trên các cột tre, gỗ không đảm bảo an toàn.

Điện lực Tân Uyên đã lập dự án báo cáo đề xuất Công ty điện lực Lai Châu xem xét, bố trí kinh phí đầu tư, xây dựng đường dây hạ áp sau các TBA TĐC Nà Cóc, nhằm giảm khoảng cách cấp điện từ đường dây hạ áp đến các hộ dân.

3. Cử tri Lò Văn Hòa, đại diện cử tri bản Chom Chăng: Đề nghị đầu tư cột điện cho 15 hộ ở sau bãi đá, các hộ tự kéo bằng cột tre nên không đảm bảo an toàn về đường điện.

Trả lời:

Qua kiểm tra, rà soát hiện tại 15 hộ dân ở sau bãi đá thuộc bản Chom Chăng, xã Thân Thuộc đã được sử dụng điện lưới Quốc gia từ năm 2004, tuy nhiên khoảng cách kéo điện từ hệ thống lưới điện Quốc gia đến các hộ gia đình khoảng 1 km, được các hộ gia đình kéo dây điện treo trên các cột tre, gỗ không đảm bảo an toàn. Điện lực Tân Uyên đã tiến hành khảo sát và báo cáo Công ty Điện lực Lai Châu, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc xem xét, bổ xung danh mục đầu tư xây dựng đường dây hạ áp sau các TBA Tạng Đán, nhằm giảm khoảng cách cấp điện từ đường dây hạ áp đến các hộ dân.

IV. LĨNH VỰC NÔNG, LÂM NGHIỆP (02 ý kiến)

1. Cử tri Chu Văn Thanh - Chủ tịch HĐND xã Nậm Sỏ đề nghị: Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khi thiết kế kỹ thuật trồng Quế phải bằng hoặc cao hơn diện tích trồng được HĐND và UBND huyện giao cho xã (năm 2022 xã Nậm Sỏ được giao trồng 10 ha nhưng chỉ thiết kế 07 ha).

Trả lời:

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch giao, Ủy ban nhân dân huyện thực hiện trồng mới 100 ha cây Quế. Từ tháng 10/2021, UBND huyện giao Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện thực rà soát, lựa chọn vùng có đủ điều kiện về khí hậu, địa hình, đất đai, thổ nhưỡng thích hợp theo quy định để dự kiến trồng rừng năm 2022 tại các xã: Nậm Cắn, Nậm Sỏ, Tà Mít, Pắc Ta, Mường Khoa. Trong đó các xã thực hiện bố trí, phối hợp rà soát được vùng dự kiến thực hiện theo đúng vùng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 trước mùa vụ trồng rừng và có đơn đề nghị trồng rừng của hộ gia đình có nhu cầu trồng rừng. Có 03 xã: Nậm Cắn, Tà Mít và Pắc Ta đăng ký rà soát, dự kiến kế hoạch thực hiện trồng rừng năm 2022.

Căn cứ các quy định về thực hiện trồng rừng mới, UBND huyện đã phê duyệt Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán thực hiện trồng rừng sản xuất loài cây Quế năm 2022 theo Đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, với quy mô trồng mới 109,03 ha cây Quế trên địa bàn 02 xã: Nậm Sỏ 5,72 ha, Tà Mít 103,31 ha.

Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và yêu cầu UBND xã Nậm Sỏ chủ động phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện trong quá trình triển khai thực hiện đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch giao. Hàng năm phối hợp rà soát vùng dự kiến thực hiện theo đúng vùng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, đảm bảo các điều kiện về khí hậu, địa hình, đất đai, thổ nhưỡng thích hợp theo quy định trước mùa vụ trồng rừng và có đơn đề nghị trồng rừng của hộ gia đình có nhu cầu trồng rừng.

2. Cử tri Lò Văn Điềm - bản Phiêng Phát, xã Trung Đồng kiến nghị: Từ tháng 4/2005, gia đình cùng một số hộ dân trong bản đã tham gia trồng rừng theo dự án của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Than Uyên tại bản Phiêng Phát 3 (nay là bản Phiêng Phát) với diện tích khoảng 1,5 ha. Sau khi trồng xong thì Ban Quản lý rừng phòng hộ Than Uyên đi nghiệm thu thì trả lời rằng diện tích trồng rừng của gia đình tôi và một số gia đình khác trồng ngoài vùng thiết kế nên không được thanh toán tiền công trồng và bảo các gia đình tự chăm sóc, bảo vệ. Đến tháng 4/2021: Gia đình và một số hộ dân trong bản làm đơn xin khai thác gỗ thì được Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tân Uyên trả lời rằng rừng đó là rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ quản lý, không cho khai thác. Đề nghị huyện quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết.

Trả lời:

Qua kiểm tra, xác minh cùng cử tri ngoài thực địa tại vị trí rừng kiến nghị, kết quả như sau:

Khu vực rừng trồng của hộ gia đình kiến nghị thuộc Khoảnh 6, Tiểu khu 372, với diện tích 0,58 ha, trạng thái rừng trồng gỗ. Qua kiểm tra, đối chiếu Hồ sơ

thiết kế trồng rừng phòng hộ năm 2005, diện tích 0,58 ha của ông Lò Văn Điềng nằm ngoài hồ sơ thiết kế do BQL rừng phòng hộ huyện Than Uyên thực hiện.

Từ năm 2012-2018, thực hiện khoán bảo vệ rừng trên cơ sở Phương án khoán bảo vệ rừng của UBND các xã, thị trấn xây dựng và được UBND huyện phê duyệt. Từ 2019-2021, diện tích 0,58 ha của gia đình ông Lò Văn Điềng thuộc khu vực có diện tích 15,94 ha do ông Hoàng Văn Phúc có hộ khẩu thường trú tại bản Phiêng Phát, xã Trung Đồng đại diện cho các hộ trồng rừng năm 2005 ký hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng hàng năm. Ngày 31/12/2021 UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 1824/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022 trong đó có xác định diện tích 0,58 ha của ông Lò Văn Điềng do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện hợp đồng giao khoán và chi trả.

Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến, kiến nghị cử tri, yêu cầu Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện và UBND xã Trung Đồng tuyên truyền, vận động đến các hộ gia đình thực hiện tốt quy định của pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đến cuối năm 2022, sau khi tiến hành nghiệm thu công tác bảo vệ rừng, thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng tổ chức bàn giao diện tích 0,58 ha cho hộ gia đình ông Lò Văn Điềng quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của pháp luật.

V. LĨNH VỰC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH (03 ý kiến)

1. Cử tri Trần Thị Thoan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Nậm Sỏ đề nghị:

1.1. Ủy ban nhân dân huyện xem xét, chỉ đạo các cơ quan có liên quan chi trả kịp thời chế độ theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

1.2. Ủy ban nhân dân huyện xem xét, chỉ đạo các cơ quan ban ngành có liên quan trong việc bổ nhiệm lại hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên.

Trả lời:

Nội dung 1.1:

Việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ. Đã được UBND huyện bố trí trong dự toán hàng năm của các cơ quan, đơn vị, tuy nhiên năm 2021 chế độ trợ cấp lần đầu, trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu phát sinh tăng so với các năm trước. UBND huyện đã tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính và UBND tỉnh. Sau khi được UBND tỉnh bổ sung kinh phí cho huyện, UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu đề thực hiện chính sách theo quy định.

Nội dung 1.2:

Ủy ban nhân dân huyện đã bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp hạng III đối với 471 trường hợp là giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Còn đối với giáo viên Mầm non, Tiểu học,

THCS đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II là thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, UBND huyện đã tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3234/TTr-UBND ngày 29/12/2021 đối với 221 trường hợp là giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS. Hiện nay, Sở Nội vụ đang tổng hợp để tham mưu cho UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm và xếp lương đối với giáo viên hạng II theo quy định.

Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp hạng III và đề nghị UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm và xếp lương đối với giáo viên hạng II theo quy định đối với các trường hợp đủ điều kiện.

2. Cử tri Lê Văn Quyết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Nậm Cắn: Đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ cho học sinh lớp 3 đến lớp 5 ở các điểm trường bản thuộc khu vực I của xã Nậm Cắn, hiện nay khu vực I không được hưởng chế độ theo Nghị Quyết số 04/2022/NQ-HĐND, ngày 29/3/2022 của HĐND tỉnh Lai Châu khi về điểm trường trung tâm học.

Trả lời:

Nghị quyết số 04/2022/QĐ-HĐND ngày 29/3/2022 của HĐND tỉnh Lai Châu quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh ở bán trú tại các xã, thôn, bản khu vực III chuyển thành xã, thôn, bản, khu vực I từ năm học 2022-2023 đến năm học 2024-2025. Học sinh các bản: Hua Cắn, Nà Phát, xã Nậm Cắn là đối tượng học sinh ở bán trú tại bản khu vực III chuyển thành bản khu vực I, hiện đang được hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết số 04/2022/QĐ-HĐND. Các bản còn lại (trong đó có bản Hua Pông) không thuộc đối tượng này (vì là bản khu vực II chuyển sang khu vực III), nên học sinh lớp 3 đến lớp 5 ở các điểm trường không thuộc đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND, ngày 29/3/2022 của HĐND tỉnh Lai Châu.

Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo đơn vị trường tổ chức tuyên truyền tới phụ huynh học sinh để hiểu, nắm rõ về chủ trương; đồng thời, vận động xã hội hóa từ phụ huynh học sinh, các tổ chức, cá nhân, địa phương để có phương án nuôi dưỡng học sinh đảm bảo tỷ lệ chuyên cần.

3. Cử tri Chu Văn Thanh - Chủ tịch HĐND xã Nậm Sỏ đề nghị: Bổ sung phụ cấp cho các đồng chí Bí thư, Trưởng bản theo nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND ngày 14/07/2017, Nghị quyết quy định mức công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Trả lời:

Qua kiểm tra, xác minh hiện nay tại UBND xã Nậm Sỏ các chế độ công tác phí, chi hội nghị theo quy định tại Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh Lai Châu về quy định mức công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu hằng năm đã được chi trả đúng, đủ cho UBND xã Nậm Sỏ theo quy định.

VI. LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY (01 ý kiến)

Cử tri Chu Văn Thanh - Chủ tịch HĐND xã Nậm Sỏ đề nghị:

1. Bổ sung biên chế bảo vệ cho UBND xã Nậm Sỏ.

2. Ủy ban nhân dân huyện xem xét, chỉ đạo cơ quan có liên quan trong công tác điều động cán bộ bác sĩ đủ năng lực công tác tại Trạm y tế xã Nậm Sỏ.

Trả lời:

Nội dung 1:

Căn cứ Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh Lai Châu quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu và Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về giao số lượng, bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và qua đối chiếu các mục chức danh, chế độ, mức phụ cấp, chế độ đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở cấp xã, thôn bản, tổ dân phố; chức danh cán bộ công chức cấp xã. Đối với việc bổ sung biên chế bảo vệ cho UBND xã Nậm Sỏ” hiện tại không có trong quy định, UBND huyện chưa thể đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí bổ sung biên chế bảo vệ cho UBND xã Nậm Sỏ.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND xã Nậm Sỏ chủ động sắp xếp thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn về tài sản, trang thiết bị, phương tiện tại Trụ sở UBND xã Nậm Sỏ đến khi có quy định mới.

Nội dung 2:

Qua kiểm tra, xác minh tại Trạm Y tế xã Nậm Sỏ hiện đang tăng cường Bác sỹ Lò Văn Thành công tác từ ngày 01/01/2022, trong thời gian Bác sỹ Lò Văn Thành nhận công tác được Trạm Y tế xã Nậm Sỏ nhận xét, đánh giá chất lượng cán bộ, viên chức hàng tháng (1, 2, 3, 4, 5) là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến nay, Trung tâm Y tế chưa nhận được phản ánh nào của Trạm Y tế xã Nậm Sỏ cũng như của người dân xã Nậm Sỏ về thái độ ứng xử cũng như trình độ năng lực của Bác sỹ Lò Văn Thành.

Thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện tăng cường công tác kiểm tra, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y, bác sỹ để đáp ứng yêu cầu.

VII. LĨNH VỰC VĂN HÓA - THÔNG TIN (01 ý kiến)

Cử tri Lò Văn Tinh, bản Hua Puông, xã Nậm Cắn:

1. Đề nghị lắp trạm phát sóng điện thoại phục vụ cho 88 hộ, 480 nhân khẩu, khoảng 270 người dùng điện thoại di động các loại, do sóng yếu nên nhiều vị trí không kết nối được rất khó khăn trong việc thông tin liên lạc.

2. Đề nghị đầu tư Đài phát thanh phục vụ cho 03 bản Hua Puông, Hua Cắn, Nà Phát.

Trả lời:

Nội dung 1:

Qua kiểm tra, xác minh có 1 số điểm lõm sóng (sóng yếu) chưa đảm bảo. Hiện nay, tại xã Nậm Cắn Viettel Lai Châu đang quản lý vận hành 02 trạm phát sóng, trong thời gian tới Viettel Lai Châu tiếp tục đầu tư xây dựng trạm phát sóng tại bản Hua Puông, xã Nậm Cắn. Viễn thông Tân Uyên đang triển khai thi công 01

trạm BTS (trạm phát sóng di động) tại bản Hua Puông, xã Nậm Cắn. 02 công trình trên dự kiến sẽ thực hiện phát sóng trong Quý III, năm 2022.

Ủy ban nhân dân huyện giao phòng Kinh tế và Hạ tầng đề nghị các đơn vị Viettel Lai Châu, Viễn thông Tân Uyên triển khai thực hiện công trình sớm để người dân thuận tiện trong việc thông tin liên lạc.

Nội dung 2:

Trên địa bàn huyện Tân Uyên đã đầu tư 11 Trạm phát thanh (được lắp đặt tại trung tâm các xã, thị trấn). Do điều kiện chia cắt đồi núi cao nên việc tiếp sóng phát thanh tại 03 bản Hua Puông, Hua Cắn, Nà Phát trên địa bàn xã Nậm Cắn không thu được sóng. Hiện nay, theo chủ trương của Nhà nước sẽ không đầu tư xây lắp mới, sửa chữa nâng cấp các Trạm truyền thanh cấp xã (thực hiện theo Quyết định số 1381/QĐ-BTTTT ngày 07/9/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông) do đó sẽ không thực hiện xây lắp mới Trạm truyền thanh tại 03 bản theo ý kiến của cử tri, mà đầu tư hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. UBND huyện đang triển khai lắp đặt hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (truyền thanh thông minh) thử nghiệm trên địa bàn 03 xã: Tà Mít, Nậm Cắn, Mường Khoa.

Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và trong thời gian tới sẽ thực hiện lắp đặt tại địa điểm 03 bản: Hua Puông, Hua Cắn, Nà Phát xã Nậm Cắn khi có mạng Internet ổn định, thực hiện tiếp sóng và phát sóng truyền thanh phục vụ Nhân dân theo công nghệ thông tin - viễn thông mới. Dự kiến cuối năm 2022 sẽ đưa vào sử dụng.

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện Tân Uyên về tiếp thu, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy; (B/c)
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan trực thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải);
- Lưu: VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thanh Huy